
ข้อกงัวลต่อเมอืงปากช่อง  

1.กรมทางหลวงเลือกสร้างเส้นทางในพื้นท่ีลาดเอียงตลอดทั้งเส้นทาง แนวถนนมอเตอร์เวย์

กลายเป็นสันเข่ือนขวางทางน ้า เม่ือฝนตกจึงเกิดน ้าท่วมทั้งในแนวถนนและชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

เหตุใดผูด้  าเนินโครงการจึงเลือกเส้นทางในลกัษณะดงักล่าว 

2.การน ารถจากมอเตอร์เวยเ์ขา้เช่ือมกบัถนนธนะรัชต(์ถนนสายเขาใหญ่)ก่อปัญหารถติดรุนแรง

มากข้ึนกวา่เดิมเพราะถนนธนะรัชตมี์ปัญหาการจราจรติดขดัอยูแ่ลว้ โครงการตอ้งการแกปั้ญหา

จราจรแต่กลบัด าเนินการในลกัษณะสร้างปัญหาการจราจรใหรุ้นแรงเพิ่มข้ึน???  

3.การถมล าตะคองท่ีคดเค้ียวเป็นระยะทางเกือบ 2 ก.ม.แลว้ขดุสร้างใหม่เป็นทางตรงดว้ย

คอนกรีตระยะทางเหลือ 400 เมตร ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรุนแรง และจะเกิดปัญหาน ้า

ไหลลงสู่ตอนล่างอยา่งรวดเร็วก่อใหเ้กิดน ้าท่วมอยา่งรุนแรงท่ีหลายชุมชนในเทศบาลเมืองปาก

ช่องท่ีอยูด่า้นล่าง ...ใครจะรับผดิชอบ??? รับผดิชอบอยา่งไร???  

4.การสร้างศนูยบ์ริการ(Service center) และด่านเกบ็เงิน-ทางข้ึนลง ในพื้นท่ีท่ีกรมทางหลวง

เลือกใช ้ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนส่ิงปฏิกลูจากการขบัถ่ายลงสู่ระบบน ้าบาดาลและไหลลงสู่ล าตะ

คองซ่ึงเป็นแหล่งน ้าหลกัส าหรับท าน ้าประปาของ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.เมือง

นครราชสีมา และอีกหลายพื้นท่ี ....จากน้ีไปพื้นท่ีดงักล่าวตอ้งบริโภคน ้าท่ีปนเป้ือนจากส่ิง

ขบัถ่ายจากหอ้งน ้าหอ้งส้วมของโครงการมอเตอร์เวย ์และอ่างเกบ็น ้าคลองไผแ่ละล าตะคองจะ

เป็นแหล่งพกัน ้าและส่ิงปฏิกลูจากการขบัถ่ายของผูใ้ชถ้นนมอเตอร์เวย.์... เราจะอยูอ่ยา่งไร??... 

5.การเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้างศนูยบ์ริการ(Service center)มากเกินจ าเป็นโดยบงัคบัดว้ยกฎหมาย

เพื่อเวนคืนจากชาวบา้นในราคาถูก แลว้ใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวส าหรับสร้างทางและสาธารณะ

ประโยชนเ์พียงบางส่วน แต่เกบ็พื้นท่ีในส่วนท่ีมากกวา่ไวเ้พื่อใหเ้อกชนและนกัธุรกิจมาใช้

ด าเนินธุรกิจเช่นโรงแรมและศนูยก์ารคา้ในภายหลงั จึงไม่เป็นธรรมต่อชาวบา้นท่ีเป็นเจา้ของ

ท่ีดิน เป็นการด าเนินโครงการท่ีไม่โปร่งใสและขาดธรรมาภิบาลอยา่งรุนแรง 



6.แนวถนนมอเตอร์เวยต์ดัผา่นเขา้ในพื้นท่ีโรงเรียนกลางดงปุณณวทิยาท่ี ต.กลางดง เน้ือท่ีรวม 2 

งาน 24 ตรว. ท าใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อโรงเรียนดงักล่าว โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองเสียง

และมลพิษจากรถยนตท่ี์เดก็นกัเรียนจะไดรั้บ แสดงใหเ้ห็นถึงการขาดความรับผดิชอบของผู ้

ด  าเนินโครงการ ไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเดก็นกัเรียน เยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติ 

7.หลวงพ่อขาวพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีวดัเทพพิทกัษปุ์ณณาราม ซ่ึงเป็นปูชณียสถานทางพุทธ

ศาสนาท่ีส าคญัของ อ.ปากช่อง ตั้งอยูท่ี่เขาสีเสียดอา้ ต.กลางดง ขณะน้ีเกิดรอยร้าวทั้งในส่วนท่ี

เป็นองคพ์ระ และโครงสร้างรากฐานท่ีรองรับองคพ์ระ ดงันั้นเม่ือมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์

พาดผา่นบริเวณใกลก้บัวดัดงักล่าวตามท่ีกรมทางหลวงระบุต าแหน่งแนวเส้นทางไว ้ เกรงวา่จะ

เกิดการแตกร้าวเพิ่มข้ึนจนอาจเกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อองคพ์ระ จากแรงสั่นสะเทือนท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างรวมถึงจากรถยนตท่ี์แล่นบนถนนดงักล่าวเม่ือเม่ือสร้างแลว้เสร็จ           

8.ท่ีหลกักิโลเมตรท่ี 94 ของโครงการมีการบุกรุกเขา้ไปในป่าสงวนแห่งชาติสีเสียดอา้ประมาณ 

70 เมตรเป็นระยะทางยาวรวมกวา่ 200 เมตร ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีทรงคุณค่า

ของปากช่องจะถูกท าลายลงเพียงเพื่อแลกกบัถนนมอเตอร์เวยซ่ึ์งมิใช่ถนนสาธารณะอยา่งแทจ้ริง

เพียงหน่ึงสายเท่านั้นหรือ??? ท าไมเราไม่รักษาทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าเหล่าน้ีไวใ้หลู้กหลานของ

เราเพื่อใหเ้ขาเหล่านั้นน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งคุม้ค่าเพื่อการพฒันาประเทศชาติให้

เจริญรุ่งเรืองในอนาคตโดยแทจ้ริง 

9.การละเมิดสิทธ์ิขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่วา่กรณีแนวถนนมอเตอร์เวยปิ์ดขวางทางเขา้-

ออก ท าใหเ้กิดท่ีดินตาบอด การสร้างทางขา้ม-ทางลอด-ทางเช่ือมท่ีไม่ไม่เหมาะสมไม่สามารถ

ใชง้านไดจ้ริง การละเลยไม่ท าทางคู่ขนานใหเ้พียงพอ การเวนคืนท่ีดินต ่ากวา่ความเป็นจริง

หลายเท่าตวั... เราชาวบา้นไม่ไดห้วงัจะร ่ารวยจากการเรียกร้องค่าเวนคืนท่ีดิน แต่เราเพียง

ตอ้งการน าเงินท่ีไดรั้บจากการถูกเวนคืนไปหาซ้ือท่ีดินแห่งใหม่ทดแทนใหไ้ดส้ภาพและจ านวน

ใกลเ้คียงกบัท่ีดินเดิมท่ีถูกบงัคบัเวนคืนไปเท่านั้นเอง เร่ืองน้ีจะหาทางออกใหพ้วกเราชาวบา้น

อยา่งไร??? 



10.ประชาชนชาวปากช่องเสนอใหก้รมทางหลวงสร้างถนนมอเตอร์เวยช่์วงจากกลางดงถึงอ่าง

เกบ็น ้าคลองไผบ่นแนวของถนนมิตรภาพ โดยสร้างยกระดบัหรือสร้างบนแนวพื้นราบตามความ

เหมาะสม ซ่ึงช่วงท่ีผา่นปากช่องใหส้ร้างบนถนนเล่ียงเมืองปากช่องท่ีมีขนาดของแนวถนนกวา้ง

ถึง 100 เมตรแลว้เช่ือมต่อกบัทางยกระดบัท่ีกรมทางหลวงออกแบบไวใ้นช่วงอ่างเก็บน ้าคลองไผ่ 

 กรมทางหลวงอา้งวา่เส้นทางท่ีประชาชนแนะน าใหส้ร้างตามแนวถนนมิตรภาพมีความ

คดโคง้และมีพื้นท่ีระดบัความลาดชนัแตกต่างกนัมาก ไม่สามารถสร้างถนนตามแนวดงักล่าวได้

.... แต่เม่ือพิจารณาช่วงท่ีกรมทางหลวงสร้างทางผา่นอ่างเกบ็น ้าคลองไผพ่บวา่พื้นท่ีดงักล่าวมี

ความคดโคง้และความลาดชนัมากกวา่แนวถนนมิตรภาพช่วงมวกเหลก็ถึงปากช่องเสียดว้ยซ ้ า.... 

ท าไมกรมทางหลวงมีความสามารถสร้างถนนดงักล่าวท่ีผา่นอ่างเกบ็น ้าคลองไผไ่ดโ้ดยไม่เป็น

อุปสรรคต่อหลกัวศิวกรรมท่ีกล่าวอา้งมาตลอด 

..... เราไม่ต้องการผู้รับผดิชอบต่อส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้...แต่เราไม่ต้องการให้เกดิปัญหาต่างๆเหล่านี.้.. 

กรมทางหลวงสามารถยบัยั้งไม่ให้เกดิปัญหาเหล่านีไ้ด้หากไม่ดึงดันอย่างไร้เหตุผลและยดึ

ประโยชน์ของชาติเป็นหลกัตามแนวทางทีเ่ราชาวบ้านเสนอคอื... 

แนวทางการแก้ปัญหา 

1เลือกใชเ้ส้นทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมคือสร้างบนแนวถนนมิตรภาพเดิม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

ดงัน้ี 

1.1ช่วงกลางดง ถึงทางเล่ียงเมืองปากช่อง (ถนนมิตรภาพ กม.56)สร้างเป็นทาง ยกระดบั 

1.2 ช่วงทางเล่ียงเมืองปากช่อง(ถนนมิตรภาพ กม.56) ถึงศนูยฝึ์กสุนขัทหาร (กม.78) 

สร้างเป็นแนวราบมากบัถนนเส้นเดิมท่ีมีความกวา้งของเขตถนน 100 เมตร ซ่ึงปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ี

เป็นถนนเพียงไม่ถึง 30 เมตรจึงยงัคงเหลือพื้นท่ีอีกมาก เกินพอ ส าหรับสร้างถนนของโครงการ

ดงักล่าว โดยไม่กระทบต่อชุมชนใดๆ 



2.ทางข้ึน-ลง ด่านเกบ็เงิน และศนูยบ์ริการ(Service center) ควรใชพ้ื้นท่ีวา่งเปล่าของกรมสัตว์

ทหารบกซ่ึงมีพื้นท่ีหลายหม่ืนไร่บริเวณ ถนนมิตรภาพกม.ท่ี 65 จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้

อยา่งแทจ้ริงและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการปนเป้ือนของส่ิง

ปฏิกลูลงแหล่งน ้า 

พวกเราชาวบ้านมไิด้ต่อต้านการสร้างถนนมอเตอร์เวย์  เราเห็นด้วยกบัการ

พฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง แต่ทีพ่วกเราออกมาเรียกร้องเน่ืองจากไม่เห็นด้วยกบัวธีิ

ปฏบัิติของผู้ด าเนินโครงการทีข่าดความรับผดิชอบโดยไม่ได้ยดึผลประโยชน์ของชาติ

เป็นทีต่ั้ง แต่กลบัด าเนินโครงการโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านประชาชน                

พวกเราออกมาเพือ่ปกป้องสมบัติของชาติทั้งในส่วนของธรรมชาติทีท่รงคุณค่า ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขาสายน า้ล าธารพืน้ดินพชืพรรณธัญญาหาร เพือ่

เกบ็รักษาไว้ให้ลูกหลานของเราได้น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ทีแ่ท้จริงต่อประเทศชาติใน

อนาคต อย่าท าลายสมบัติทีล่ า้ค่าของชาติเพยีงเพือ่แลกกบัถนนทีไ่ม่ใช่ถนนสาธารณะ

อย่างแท้จริงเพยีงหน่ึงสาย  ถนนสายนีส้ามารถสร้างได้โดยเลอืกพืน้ทีแ่ละเส้นทางที่

เหมาะสมเพือ่ลดปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและเพือ่คงรักษาสมบัติของ

ชาติไว้  ทีส่ าคญัคอืถนนมอเตอร์เวย์สายนีเ้ป็นสายแรกๆทีก่่อสร้าง ทราบว่ายงัมอีกีหลาย

โครงการทีก่ าลงัจะด าเนินการตามมาจึงอยากให้ถนนสายนีเ้ป็นบรรทดัฐานทีด่ีเพือ่

ด าเนินโครงการอืน่ๆให้ถูกต้องต่อไป 

พวกเราชาวบ้านขอวงิวอนผ่านส่ือนี้กราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและ

ผู้เกีย่วข้องได้โปรดกรุณารับฟังข้อเสนอแนะทีบ่ริสุทธ์ิใจจากพวกเราเพือ่ให้เกดิความ

ร่วมมอืร่วมใจระหว่างชาวบ้านประชาชนกบัภาครัฐเพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นประเทศไทย

ให้สามารถเดินหน้าพฒันาให้ชาติไทยของเราเจริญรุ่งเรืองในแนวทางทีสั่นติปองดอง

และสมานฉันท์ ปราศจากข้อขดัแย้งและความแตกแยก อนัจะถือได้ว่าเป็นการพฒันา

ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทีว่ฒันาถาวรอย่างแท้จริง 

 


